



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๑๐๓๒ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ จะเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่ได้ดำเนินการมาทุกปีการศึกษานั้น เพื่อการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนส์ณต์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดุสิตพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์	พุมพิง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครศรีพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์นะที	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ	วงศ์ทองคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรธิวาสน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์	พวงนาถ	กรรมการ
ศาสตราจารย์พรณี	บัวเล็ก	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
นางกุลชไม	สีบพิก	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
นายธงชัย	เหลือทอง	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบายและตัดสินใจปัญหา

คณะกรรมการฝ่ายประเมินและคัดเลือกนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา		
คณะเกษตรและชีวภาพ		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา		
คณะวิทยาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก		กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และพัฒนานักศึกษา ศูนย์การศึกษา		
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท		กรรมการ
นางสาวปราณี	พุ่มพวง	กรรมการและเลขานุการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายธนกฤต	ทองรอด	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายกิตติณัฐ	ศรีมูล	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต์	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. เสนอ และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด

๒. ประชุมวางแผนทางการประเมินคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเสนอชื่อผู้ที่มีผลงานโดดเด่น ตามคุณสมบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด
๓. ส่งรายชื่อและข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด ให้ประธานคณะอนุกรรมการประเมินฯ ระดับภาค เขตกรุงเทพมหานครในระดับสถานศึกษาขนาดกลางตามที่ประธานภาค

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการส่งผลงานนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		รองประธานกรรมการ
นางสาวปราณี	พุดพวง	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและเลขานุการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. พัฒนา Web Application ระบบส่งผลงานของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระดับคณะ
๒. นำผลงานนักศึกษาจากระบบเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามคุณลักษณะ ๕ ด้าน
๓. สรุปผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกระดับสถาบันส่งให้ประธานกรรมการระดับเขตกรุงเทพมหานคร

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อันทรรคนัน พลเดช)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม